

ĐẠI LỄ THÁNH TỔ HẢI QUÂN TRẦN HƯNG ĐẠO



Giỗ
Thánh
Tổ
Trần
Hưng
Đạo

GARLAND, TX. - Hội Hải Quân Trùng Dương Dallas Fort Worth đã long trọng tổ chức đại lễ kỷ niệm Đức Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (1230-1300) tại trụ sở Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas, Garland, TX. trưa Chủ Nhật 18/9/2011 với khoảng 200 người tham dự.

Từ xa về tham dự có phái đoàn đại diện các Hội Hải Quân Úc Châu, Alabama, Oklahoma, Pennsylvania, Houston, và phu nhân cố Đại Tá Hà Văn Ngạc. Tại địa phương có sự hiện diện của Thiếu Tướng Đỗ Kế Giai, Đại Tá Lê Đình Luân, Hải Quân Đại Tá Dư Trí

ĐẠI LỄ THÁNH TỔ HẢI QUÂN TRẦN HƯNG ĐẠO

tiếp trang A-9

tiếp trang A-1

Hùng. Nhị vị Chủ Tịch cơ Dallas và Tarrant County, Lê Lam Ngọc và Nguyễn Kinh Luân và Nguyễn Kinh Luân. Chủ Tịch Liên Hội Chiến Sĩ VNCHDFW, Bùi Quang Thống và một số các vị đại diện các hội đoàn quân đội như Nhảy Dù, Nha Kỹ Thuật, Lực Lượng Đặc Biệt, Không Quân, Võ Bị, Thủ Đức, Câu Lạc Bộ Chiến Hữu DFW... Cùng một số các

hội đoàn dân sự như Hội Cao Niên Dallas, Hội Phụ Nữ Quốc Gia Việt Nam DFW, Các cơ quan truyền thông báo chí có đài SBTN, đài Việt Nam Dallas, báo Người Việt Dallas, Trẻ Magazine và Bút Việt News..

Chương trình do MC Nguyễn Lang phụ trách. Sau nghi thức chào quốc kỳ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa cùng phút mặc niệm anh hùng tử sĩ đã hy sinh vì tổ quốc và đồng bào đã bỏ mình trên đường tìm đến bến bờ tự do, Trưởng ban tổ chức, Trần Đại Trung lên chào mừng mọi người tham dự và trình bày mục đích buổi kỷ niệm Đức Trần Hưng Đạo cũng là Thánh Tổ binh chủng Hải Quân VNCH - để ghi nhớ công đức vị anh hùng dân tộc tài kiêm văn võ, người đã ba lần đánh tan quân Nguyên Mông xâm lược nước ta vào thế kỷ thứ 13, mở ra một thời kỳ độc lập huy hoàng kéo dài nhất trong trong lịch sử đấu tranh của dân tộc ta. Sau đó, Hội Trưởng Hải Quân DFW, Nguyễn Văn Nở lên cảm tạ mọi người tham dự cũng như mọi nỗ lực giúp cho buổi tổ chức này thành công tốt đẹp, nguyện xin Đức Thánh Tổ phù hộ cho công cuộc đấu tranh đòi lại Hoàng Sa và Trường Sa trở lại cho lãnh hải Việt Nam.

Tiếp đến, niên trưởng Nguyễn Văn Nhứt lên nói về ý nghĩa cuộc kháng chiến chống Mông Cổ do Đức Trần Hưng Đạo lãnh đạo, toàn thắng quân xâm lược và đẩy chúng về nơi xuất phát. Ngài đã hóa giải mọi hiểm khích với Thượng Tướng Trần Quang Khải, quên mối thù riêng để thống lãnh tam